



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

ที่ ๑๐๓๓/- วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การแจ้งประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน  
การทำงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอท่าตะเียบ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเียบ ได้จัดทำประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานนั้น

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเียบ ได้รับการปฏิบัติด้วยความ  
เคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มีความตระหนักและมีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกัน  
และจัดการกับปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหา  
การล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาการ  
ล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน จึงขอแจ้งทุกท่านเพื่อรับทราบประกาศตามที่แนบมาพร้อม

หนังสือฉบับนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนราพร ธรรมบำรุง)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไต้)  
สาธารณสุขอำเภอท่าตะเียบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัน/เดือน/ปี: วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

หัวข้อ: หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

๒. มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

๓. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Linkภายนอก: <https://www.govesite.com/tatakeabpho/index.php?p=1>

หมายเหตุ: .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนราพร ธรรมบำรุง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายบุญฤทธิ์ เอ็งไฉ่)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนงลักษณ์ ธิสมบูรณ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖